



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๑๙ รายการ  
ที่ ตก.๒(พ.๔)/๐๒/๒๕๖๒

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงินเป็นเงิน ๑๘,๘๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขยายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินสดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของทีประมูลได้ออกจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำทีวางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น
๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเงินสั่งจ่ายลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของทีซื้อนั้นออกจากบริเวณทีเก็บของกรมทางหลวงภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาทีกำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ทีจะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้
๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ทีจะขายหรือยกเลิกการขยายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดทีผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีพึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป
๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะทียุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอคุณสมบัติสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่..... **- ๗ ก.พ. ๒๕๖๒**  
ณ ที่แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

**๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒**

(ลงชื่อ)

.....

( นายสนธิ ทองมา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๑๙ รายการ  
ตามประกาศที่ ตก.๒(พ.๔)/๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ **๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	อยู่ที่บริเวณคลังพัสดุ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
๒	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๓	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๔	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๕	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๖	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๗	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๘	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๙	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๐	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๑	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๒	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๓	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๔	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๕	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๖	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๗	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๘	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ PATCO/PATCO POWER /TU๔๓PFD	๑ เครื่อง	
๑๙	รถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO S-CAB ๒.๕	๑ คัน	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูล  
ในวันที่ **- ๗ ก.พ. ๒๕๖๒** ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. ได้ที่ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
อ.แม่สอด จ.ตาก กรมทางหลวงและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน  
๑๘,๘๘๐.- บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและ  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล  
การขายทอดตลาด



( นายสนธิ ทองมา )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง